

## ĐỀ ÁN

### Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2022

-----

#### I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

##### 1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020;

Quyết định số 6183/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh;

Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 ngày 30/9/2015 của Ban Chấp hành Thành Đoàn.

##### 2. Sự cần thiết xây dựng đề án:

Qua 05 năm thực hiện, đến nay trên toàn thành phố có 03/05 huyện (Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 huyện còn lại đang trong quá trình đề xuất công nhận đạt chuẩn; có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã còn lại đang tiếp tục xây dựng các tiêu chí chưa đạt để đề xuất công nhận đạt chuẩn (xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Trong giai đoạn 2013 - 2017, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã thực hiện hiệu quả các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi nông thôn; phát huy các nguồn lực xã hội và vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn - Hội - Đội cấp huyện và xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những mặt làm được vẫn còn tồn tại một số hạn chế: việc hỗ trợ, giúp đỡ các thanh niên tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn thiếu giải pháp; công tác đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn hiệu quả chưa cao; hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần chưa phong phú. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được chuyển biến như mong đợi, đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức của người dân.

Trên cơ sở khắc phục những hạn chế và phát huy các kết quả đạt được, đồng thời để tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022”.

## **II. MỤC TIÊU, HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:**

### **1. Mục tiêu:**

Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chủ trương xây dựng nông thôn mới; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia duy trì hiệu quả các tiêu chí đã đạt được, kết hợp với việc đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thông qua hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn nông thôn; tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn.

Phát huy tổng thể các nguồn lực xã hội, thanh niên ở các khu vực, đối tượng tham gia xây dựng, phát triển nông thôn mới theo chủ trương chung của thành phố.

### **2. Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:**

#### **2.1. Tiếp tục duy trì, nâng chất các chỉ tiêu đã xác lập trong giai đoạn 2015 - 2020 gồm:**

- **100%** các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020.

- **100%** thanh niên tại các xã xây dựng nông thôn mới được tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về học nghề và việc làm, phần đầu đạt tỷ lệ **70%** thanh niên qua đào tạo nghề.

- **100%** các xã Đoàn phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ ít nhất **01** mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả và bền vững.

- **100%** các xã Đoàn có công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- **100%** các xã Đoàn có các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, thanh niên xung kích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội hoạt động có hiệu quả, bền vững.

- **100%** các xã Đoàn tổ chức lực lượng đóng góp ngày công tham gia xây dựng Nhà tình bạn, Nhà tình thương, các công trình giao thông nông thôn tại địa phương.

- **100%** các xã Đoàn xây dựng nông thôn mới được đánh giá là xuất sắc.

- Phân đầu không có hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ và hỗ trợ **80%** hộ nghèo có thanh niên được thoát nghèo bền vững theo tiêu chí mới.

- Mỗi năm, có ít nhất **10km** đường giao thông nông thôn được sửa chữa, bảo dưỡng.

- Xây dựng **05** điểm vui chơi, giải trí tại các xã xây dựng nông thôn mới (mỗi huyện 01 điểm).

## **2.2. Bổ sung một số chỉ tiêu:**

- Triển khai xây dựng **05** trạm y tế nghĩa tình trên địa bàn **05** huyện.

- Khảo sát và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại **03** làng nghề truyền thống.

- Hỗ trợ **05** mô hình kinh tế nông nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn trong việc quảng bá thương hiệu, tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

- Hàng năm duy trì tổ chức ít nhất **05** hoạt động tuyên truyền và giáo dục giá trị sống cho thanh thiếu niên tại **05** huyện.

## **III. ĐỊA BÀN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:**

**1. Địa bàn thực hiện:** 05 huyện và các xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

**2. Đối tượng thực hiện:** Đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

**3. Thời gian thực hiện:** từ năm 2018 đến năm 2022.

## **IV. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN:**

### **1. Công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới:**

Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền những kết quả đã đạt được từ khi triển khai Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Biên tập và phổ biến rộng rãi các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về các chính sách của thành phố trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Đoàn và thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hội thi tuyên truyền về chủ trương và nội dung xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ về xây dựng nông thôn mới từ cấp cơ sở.

Phát huy hiệu quả các trang tin điện tử của Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, các trang điện tử của tổ chức Đoàn - Hội các cấp, Truyền hình thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Mục tím, giới thiệu hoạt động, mô hình, giải pháp hiệu quả, các điển hình thanh niên nông thôn tiêu biểu trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Định kỳ

2 năm/lần, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức tuyên dương, vinh danh các điển hình thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi.

## **2. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn:**

Tham gia xây dựng, tu sửa đường nông thôn, hệ thống kênh mương và các công trình phúc lợi khác. Vận động các hộ gia đình thanh niên đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, trồng cây, làm đẹp hệ thống hàng rào, công nhà... Vận động người dân đấu tranh, mạnh dạn tố giác các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Định kỳ tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây xanh. Tuyên truyền và vận động nhân dân sử dụng nguồn nước sạch, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải.

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích bảo vệ môi trường nông thôn, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, thực hiện mô hình “Bến khách ngang sông - Bến đò ngang an toàn”, xã xanh - sạch - đẹp; thành lập các đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường.

## **3. Thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông thôn:**

Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức các hình thức giúp đỡ các hộ gia đình thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững và giảm hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ.

Hàng năm tổ chức các ngày hội giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn; quan tâm tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động để thanh niên dễ tiếp cận với các thông tin việc làm; hỗ trợ vay vốn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giới thiệu việc làm, học nghề cho thanh niên nông thôn. Tổ chức tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, môi trường, chế biến nông sản, thực phẩm, vật liệu mới cho đoàn viên, thanh niên tại các xã nông thôn mới. Liên kết với các đơn vị chuyên môn thực hiện chuyển giao các mô hình nuôi trồng thủy hải sản nông nghiệp công nghệ cao cho các hộ dân tại 05 huyện.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh và phát huy nguồn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp để hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên, phát huy nội lực và đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích lũy trong đoàn viên, thanh niên, động viên đồng đảo thanh niên nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

#### **4. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa nông thôn:**

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi. Phối hợp khai thác và sử dụng có hiệu quả nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, văn phòng Ban nhân dân ấp, khu vui chơi thiếu nhi tại địa phương. Có giải pháp hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tham gia chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương. Vận động thanh niên nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia xây dựng gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc. Xây dựng và duy trì có hiệu quả các tủ sách phục vụ thanh thiếu nhi tại địa bàn các xã.

Tổ chức cho thanh niên đi đầu trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì các nghề truyền thống của địa phương, các loại hình sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Tiếp tục phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng thực hành xã hội và câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích khác; chú trọng thành lập và duy trì hoạt động của các đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng ở các địa phương.

Tăng cường hỗ trợ xã Đoàn thành lập các tổ tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên nông thôn. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình.

#### **5. Tổ chức các hoạt động xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn:**

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên nông thôn và người dân. Duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Ban điều hành ấp, Ban điều hành tổ nhân dân; tham gia các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự.

Vận động đoàn viên, thanh niên ký cam kết không đua xe trái phép, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thường xuyên nêu gương đoàn viên, thanh niên có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Hỗ trợ thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng về nghề nghiệp, việc làm và các hoạt động hòa nhập với cộng đồng. Mỗi năm, các xã Đoàn có kế hoạch, giải pháp giúp đỡ thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trở nên tiến bộ. Thành lập các đội hình hướng dẫn và hỗ trợ tư pháp: thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân; thủ tục tạm trú, hộ khẩu cho người dân trên địa bàn các huyện.

## **6. Tổ chức các chương trình phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới:**

Khảo sát, nắm bắt số lượng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nhu cầu về công tác tại địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, thu hút đội ngũ sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng về công tác tại các xã, nhằm phát huy cao nhất sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát động Chương trình “Trí thức, khoa học trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” với ít nhất 03 đợt ra quân cao điểm, phần đầu mỗi đợt có ít nhất 100 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia xây dựng nông thôn mới với những công trình, phần việc cụ thể, gắn với tuyên truyền, chuyển giao kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân và thanh niên tại địa bàn các xã. Thực hiện 01 đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn.

## **7. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn:**

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ bí thư chi đoàn, bí thư đoàn xã; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới và quản lý đoàn viên trên địa bàn.

Quan tâm đến công tác vận động thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm ở các xã để tập hợp thanh thiếu nhi; có cơ chế quy định đoàn viên đang học tập trong các trường, công tác trong các cơ quan về sinh hoạt và tham gia hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn.

Lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển Đảng, trong đó quan tâm đến khu vực địa bàn dân cư, thanh niên nông thôn trực tiếp sản xuất. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

## **V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:**

Kinh phí thực hiện Đề án: Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố, nguồn lồng ghép trong các chương trình, dự án, Ngân sách của 05 Huyện ngoại thành và huy động xã hội hóa.

Căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu, giải pháp của Đề án, Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng nhiệm vụ và

dự toán thực hiện Đề án từng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để lồng ghép các nguồn vốn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

## **VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

### **1. Cấp Thành:**

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách phong trào chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện các nội dung của đề án.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các Ban tùy theo nhiệm vụ được giao ở từng nội dung, chủ động triển khai phương án thực hiện các nội dung được phân công; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát các cơ sở Đoàn phụ trách trong thực hiện Đề án.

Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư là bộ phận thường trực theo dõi, tổng hợp kết quả, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn trong quá trình chỉ đạo thực hiện đề án. Hàng năm, tham mưu kế hoạch thực hiện đề án.

Đề nghị Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh: căn cứ nội dung Đề án xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kết nối, điều phối các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện cộng đồng, vận động nguồn lực cho các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới...

Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án này; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án vào tháng 8/2020 và tổng kết Đề án vào tháng 8/2022.

**2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:** Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đề án theo phân công (*theo bảng ngang đính kèm*). Định kỳ hàng năm, chủ động lồng ghép các nội dung xây dựng nông thôn mới trong chương trình công tác năm của đơn vị.

### **3. Đối với cơ sở Đoàn:**

#### **3.1. Đối với 05 Huyện Đoàn:**

Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ 05 Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; có công trình, phần việc, hoạt động cụ thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại đơn vị.

Tăng cường việc gắn kết, mời gọi các nguồn lực xã hội, các lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị bạn cùng tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; trong đó chú ý công tác phối hợp, đảm bảo tốt các yêu cầu về lực lượng đối ứng trong từng hoạt động.

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động phát huy nguồn lực tại địa phương, đơn vị trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

### 3.2. Đối với các cơ sở Đoàn còn lại:

Các đơn vị chủ động lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới trong chương trình công tác năm phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế tại đơn vị. Trong đó lưu ý tập trung các hoạt động chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng... trong các chiến dịch tình nguyện thực hiện tại các Huyện.

Tùy tình hình thực tiễn tại đơn vị, các cơ sở Đoàn ký kết liên tịch với các Huyện Đoàn, xác định các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới theo các tuyến nội dung Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xác lập trong đề án.

Trên đây là Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022.

**TM. BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**

#### Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban TNTH, Ban TNNT, VP;
- Thành ủy: BDV, VP;
- BCD của Thành ủy về chương trình xây dựng NTM TP.HCM;
- UBND TP: TT, VP;
- Đ/c Lê Thanh Liêm – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND TP;
- UB MTTQ VN TP: TT, VP;
- Sở NN&PTNT TP, Hội Nông dân TP;
- 05 Huyện ủy;
- Hội LHTN VN TP, Hội SV VN TP, HĐĐ TP;
- Các đơn vị SN trực thuộc Thành Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu (VT-LT).



**Phạm Hồng Sơn**